

**จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖**

**สำนักประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  
ภายในระดับอุดมศึกษา**

สำนักประกันคุณภาพได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยเชิญ รศ.ศรีสมรรัก อินทุจันทร์ยง วิทยากรกลางจาก สกอ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรด้านประกันคุณภาพ



เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ มทร.พระนคร ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางการกำกับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ



**ประชุมสรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ**

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักประกันคุณภาพได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพ และหัวหน้างานประกันคุณภาพ ทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมประชุม



รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนคร ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา : บทบาทหน้าที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ณ โรงแรม ปรีนซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและ บุคลากรสำนักประกันคุณภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



สำนักประกันคุณภาพ จัดประชุมรายงานผลการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับสาขาวิชา นอกที่ตั้ง ระดับคณะและระดับสถาบัน/สำนัก เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำเสนอผลการตรวจประเมิน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องระพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี





รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

